



# บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

# RMUTTO

Rajamangala University of Technology Tawan-OK





## ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ)

**นายพลากร สุวรรณรัฐ** เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ อายุ ๗๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท M.A.I.A (International Affairs, Southeast Asian Studies) จากมหาวิทยาลัยไอโฮโอ และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๓๗ (๒๕๓๗) ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

**ผลงานด้านวิชาการ** ท่านเป็นบุคคลที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติ ยังผลให้ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย แต่งตั้งเป็นองคมนตรีและได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท สนองพระบรมราชโองการด้วยความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังดำเนินงานและติดตามโครงการพระราชดำริ อีกทั้งได้ถ่ายทอดเรื่องราวหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำรินในการพัฒนาต่างๆ ที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย นับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในอาชีพรับราชการ

**ผลงานทางสังคม** ท่านมีผลงานโดดเด่นอย่างเป็นประจักษ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญระดับประเทศในการบริหารจัดการระดับสูง อาทิ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) มีประสบการณ์ด้านบริหารองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติ อาทิ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารออมสิน กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความศรัทธาและได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป ในปัจจุบันได้ปฏิบัติงานด้านการบริการทางสังคม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกมุทนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

**นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี** เป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ ดำรงตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



## ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



**นายฐากร ธรรมประทีป** เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๕๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๒ (นบส. กทม.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ ๑ (บยป.๑) การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๓ (ยธส.๓) ของกระทรวงยุติธรรม และการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ (วปอ.๕๘) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการรองคมนตรี ในรัชการที่ ๑๐

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นบุคคลที่มีให้ความตระหนักในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของราชเลขาธิการและสำนักราชเลขาธิการที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการถวายฎีกา เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการถวายฎีการ้องทุกข์ร้องเรียน การขอพระราชทานอภัยโทษ ต่อพระมหากษัตริย์ ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๕ (ยธส.๕)

**ผลงานทางสังคม** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ หรือองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก** มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ให้การคำแนะนำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาอย่างต่อเนื่อง

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตน เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ดำรงตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



## ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)

**นายสัตวแพทย์เมธีจ ศิริदारง** เกิดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๓ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ เนินพลับพวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริदारง จำกัด ที่ปรึกษากรรมการ ตรวจสอบติดตามการทำงานของตำรวจ (กต.ตร.) สถานีภูธรหนองปรือ จังหวัดชลบุรี สัตวแพทย์ควบคุมปางช้าง บริษัท นงนุช วิลเลจ จำกัด และคณะทำงานบริหารจัดการช้างป่าและคณะทำงานด้านบริหารจัดการสาธารณภัยจากช้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

**ผลงานด้านวิชาการ** ดำเนินงานวิจัยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การพัฒนาเทคนิครามาน สเปกโตรสโกปีเพื่องานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ และเรื่อง การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและเทคนิค รามานสเปกโตรสโกปีเพื่อตรวจกลุ่มเลือดในแมว ภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การดำเนินโครงการ Premium Course หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และยังเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเครื่องส่งยาสัตว์ระยะไกล ที่มีการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

**ผลงานทางสังคม** ดูแลช่วยเหลือรักษาสัตว์ป่าร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นานกว่า ๑๕ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เข้าไปช่วยแก้ไขระดับเหตุ กรณีช้างตกมันและสัตว์ดุร้ายที่หลุดจากการควบคุมจากทางปศุสัตว์จังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงวิกฤต โควิด-๑๙ จนถึงปัจจุบัน เข้าไปช่วยดูแลช้างเลี้ยงตามปางต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกกว่า ๓๐๐ เชือก ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย รวมถึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องส่งยาสัตว์ระยะไกล ที่จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยเหลืองานด้านสัตวแพทย์โดยเฉพาะสายงานสัตว์ป่า และประดิษฐ์อุปกรณ์โดรนติดชุดเครื่องส่งยาสัตว์ระยะไกล ไว้ให้กรมอุทยานฯ ใช้ปฏิบัติงานผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ ให้เข้าไปในเขตป่า ตลอดจนใช้งานดูแลรักษาสัตว์ป่า และช้างป่า

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก** เป็นสถานประกอบการฝึกทักษะทางวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ให้กับอาจารย์และนักศึกษา และมอบเครื่องส่งยาสัตว์ระยะไกล (One inject). ที่มีการจดสิทธิบัตร ให้กับคณะฯ จำนวน ๑ ชุด รวมถึงการจัดทำงานวิจัยร่วมกับคณะฯ ตลอดจนร่วมจัดทำหลักสูตร Premium Course หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** อุทิศตนและเสียสละ ช่วยเหลือ รักษาสัตว์ รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพการสัตวแพทย์ไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปีนยิงยาระยะไกลทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า พัฒนารักษาช้าง ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ในองค์กรรวมอย่างมาก และมีผลงานประจักษ์เด่นชัด คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

# ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)



**นายสมประสงค์ เนตรทิพย์** เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ อายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (MBA) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากการประกอบอาชีพโรงเพาะฟักมากกว่า ๑๕ ปี โดยเริ่มจากการอนุบาล กุ้งกุลาดำและกุ้งขาว โดยในช่วงที่ทำลูกกุ้งขาวได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำ ทั้งกระบวนการผลิตลูกกุ้งขาว เริ่มจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ผลิตออเพลียด การอนุบาลกุ้งฟี จนถึงปี ๒๕๕๘ ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากคุณภาพของสายพันธุ์กุ้งขาวไม่ดี ทำให้มองเห็นปัญหาของธุรกิจโรงเพาะฟักที่ไม่มี แหล่งพันธุ์เป็นของตนเอง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่าไม่สามารถพัฒนาพันธุ์กุ้งขาวได้ เนื่องจาก ศักยภาพไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาศึกษากุ้งก้ามกราม และเริ่มลงทุนเก็บรวบรวมสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ จนสามารถมีสายพันธุ์ที่ปลอดเชื้อ มีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสายพันธุ์ทั่วไป และได้ศึกษา และนำงานวิจัยของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “กายวิภาคของกุ้งก้ามกรามและการผลิตกุ้งเพศผู้ล้วน โดยการทำลายต่อมแอนโดรเจนิค” ทำให้ปัจจุบันสามารถผลิตลูกกุ้งก้ามกรามที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้ได้มากถึง ๙๐ % และเริ่มผลิตลูกกุ้งก้ามกรามจากพ่อแม่พันธุ์ของตนเองเพื่อทดลองและจำหน่ายในปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันนายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ยังคงพัฒนาสายพันธุ์และปรับรูปแบบการจัดการการเลี้ยงให้เหมาะกับสายพันธุ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจในรูปแบบการเลี้ยง เป็นผู้ที่พลิกโฉมรูปแบบการเพาะเลี้ยง กุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตสูงและเวลาเลี้ยงที่สั้นลง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

**ผลงานทางสังคม** ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔” ประเภทฟาร์มเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม และการให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านรูปแบบ การเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์ต่าง ๆ การถอดแบบโมเดลการเลี้ยงกุ้งที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับของตนเอง การลดต้นทุนการผลิตจากพลังงาน การควบคุมใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ ช่วยเกษตรกรสามารถ ลดต้นทุน หรือต่อสู้กับโรคระบาด เช่น โรคชี้ขาวในกุ้ง พยายามหาความรู้ นวัตกรรมสิ่ง ใหม่ ๆ เพื่อให้ความรู้ กับเกษตรกรในการปรับตัว และแก้ไขปัญหา การลดต้นทุน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก** ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเรียนการสอน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจการของคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังให้ใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่ฝึกงานและสหกิจศึกษา และจัดทำโครงการ Aquaculture academy ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ตำแหน่งงานในต่างประเทศ

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นประโยชน์ กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อสังคม ซึ่งเกิดประโยชน์ ต่อสังคมในหลายโครงการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป